

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ GL ชี้แจงประเด็นข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีกรณีเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ

Executive Summary

บริษัท กรู๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน) (GL) นำส่งงบการเงินประจำปี 2559 โดยผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตเกี่ยวกับกรณี GL ให้เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ 3,477 ล้านบาท (40%ของสินทรัพย์สุทธิรวม ณ 31 ธันวาคม 2559) ซึ่งเป็นจำนวนที่มีนัยสำคัญ โดยเป็นการให้กู้ยืมต่อบริษัทย่อยและบริษัทย่อยนำไปให้กู้ยืมต่อแก่ผู้กู้ 2 กลุ่มในเกาะไซปรัสและสิงคโปร์ คิดเป็น 99% ของเงินให้กู้ยืมดังกล่าว ผู้นำหุ้น GL มาเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมด้วย หากไม่นับมูลค่าหุ้น GL มูลค่าหลักประกันคงเหลือคิดเป็น 60% และ 53%ของเงินให้กู้ยืม รวมทั้งผู้กู้หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้กู้เป็นผู้ถือหุ้น GL ด้วย ดังนั้นเพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างครบถ้วน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้บริษัทชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมภายในวันที่ 13 มีนาคม 2560

ตามที่ บริษัท กรู๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน) (GL) ได้นำส่งงบการเงินประจำปี 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 เกี่ยวกับเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ 3,477 ล้านบาท (40%ของสินทรัพย์สุทธิรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) สรุปได้ดังนี้

- เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ

รายการ	ลบ.	รายละเอียด
เงินให้กู้ยืม	3,477	3,432 ลบ. (99%) เป็นเงินให้กู้ยืมของผู้กู้ 2 กลุ่มในเกาะไซปรัส (40 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 1,416 ลบ.) และสิงคโปร์ (56 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 2,016 ลบ.)
ดอกเบี้ยค้างรับ	282	
รวม	3,759	จำแนกตามอายุหนี้ค้างชำระ <ul style="list-style-type: none"> • ยังไม่ถึงกำหนดชำระหนี้ 3,665 ลบ.(เป็นหนี้ที่ได้รับการขยายอายุหนี้ออกไป 2-3 ปี 2,129 ลบ.) • ค้างชำระ 1-12 เดือน 94 ลบ.

- ผู้กู้ 2 กลุ่มในเกาะไซปรัสและสิงคโปร์ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้กู้เป็นผู้ถือหุ้น GL โดยนำหุ้น GL มาเป็นหลักประกันด้วย ซึ่งตามหลักความระมัดระวังที่พึงปฏิบัติในการวิเคราะห์มูลค่าหลักประกัน หุ่นของบริษัทผู้ให้กู้ยืมไม่ควรถูกนำค่านวนเป็นหลักประกัน หากไม่นับมูลค่าหุ้น GL มูลค่าหลักประกันคงเหลือคิดเป็น 60% และ 53% ของเงินให้กู้ยืม

- ระหว่างปี 2559 บริษัทย่อยได้ขยายระยะเวลาชำระหนี้ให้ลูกหนี้ที่ถึงกำหนดชำระคืน 2,129 ล้านบาท ออกไปอีก 2 - 3 ปี ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูลจากฝ่ายบริหารว่า การพิจารณาเงินกู้และกระบวนการขยายตารางการชำระหนี้ของเงินกู้ที่ครบกำหนดชำระได้อาศัยความเชี่ยวชาญและความสัมพันธ์กับผู้กู้ของกรรมการบริษัทและผู้บริหารสูงสุด

เนื่องจากเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับที่ผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตดังกล่าวมีจำนวนที่มีนัยสำคัญ ดังนั้นเพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างครบถ้วน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้บริษัทชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมภายในวันที่ 13 มีนาคม 2560 ดังนี้

1. รายละเอียดลูกหนี้เงินให้กู้ยืมในไซปรัสและสิงคโปร์

1.1 การให้เงินกู้ยืมของบริษัทย่อยเป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยพิจารณาทั้งการให้วงเงินกู้ยืม มูลค่าหลักประกัน อัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย รวมทั้งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันและได้ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดหรือไม่ อย่างไร

พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดของบริษัทย่อยและลูกหนี้เงินให้กู้ยืมในไซปรัสและสิงคโปร์ เช่น ชื่อบริษัทย่อย ชื่อผู้กู้ ลักษณะการประกอบธุรกิจ ชื่อผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และความสัมพันธ์กับผู้กู้ของกรรมการบริษัทและผู้บริหารสูงสุด วันที่และจำนวนเงินให้กู้ยืม รวมถึงจำนวนหุ้น GL ที่นำมาเป็นหลักประกันของลูกหนี้แต่ละราย

1.2 ระบุแหล่งเงินทุนที่ GL ใช้ในการให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย และแหล่งเงินดังกล่าวมีภาระผูกพันหรือไม่ อย่างไร

1.3 อธิบายการขยายระยะเวลาชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่ผู้กู้ข้างต้นแยกเป็นรายกลุ่ม เช่น วันที่ขยายระยะเวลาชำระหนี้ จำนวนหนี้ที่ขยายแยกเป็นเงินต้นและดอกเบี้ยค้างรับ เป็นต้น

หากไม่มีกรขยายระยะเวลาชำระหนี้จะมีผลต่อการพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหรือไม่ พร้อมทั้งอธิบายนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและมาตรการดำเนินการกรณีลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้เกินกำหนดก่อนและหลังการขยายระยะเวลา

2. การให้กู้ยืมและการขยายระยะเวลาชำระหนี้แก่ลูกหนี้ 2 กลุ่ม คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบและได้ผ่านการพิจารณาหรือไม่ อย่างไร รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการด้วยความระมัดระวังและรอบคอบหรือไม่ อย่างไร